

BỘ TÀI CHÍNH**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: ~~924~~ **24/BTC-QLCS**V/v trang bị Phần mềm Quản lý
tài sản cố định

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa vào vận hành Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN) nhằm quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu của các tài sản có giá trị lớn (đất, nhà, xe ô tô, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản) tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trong phạm vi cả nước theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, một số cơ quan trung ương, địa phương đã tự xây dựng hoặc thuê đơn vị có chức năng xây dựng, chuyển giao Phần mềm để quản lý đối với các tài sản khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định (TSCĐ). Thời gian gần đây, nhiều Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn, trang bị Phần mềm để quản lý đối với các tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản để triển khai áp dụng tại các đơn vị.

Để đảm bảo tính thống nhất, tổng hợp được dữ liệu TSNN từ các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN phục vụ công tác quản lý cũng như tiết kiệm chi phí, Bộ Tài chính đang giao cho các đơn vị chức năng xây dựng Phần mềm Quản lý TSCĐ để có thể quản lý được tất cả TSCĐ tại từng cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Phần mềm dự kiến được chuyển giao miễn phí (bản quyền và đào tạo) đến đầu mỗi là cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan trung ương và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm quản lý tài sản cố định để áp dụng cho tất cả các Phần mềm quản lý TSCĐ (kể cả Phần mềm do các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính xây dựng, Phần mềm do các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tự xây dựng hoặc thuê các đơn vị có chức năng xây dựng, chuyển giao).

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Tin học & TKTC;
- Lưu: VT, QLCS. (15b)

**Nguyễn Hữu Chí**